



Hệ thống Đánh giá Cân bằng Thông minh hơn (Smarter Balanced) Cho Người học Ngôn ngữ Tiếng Anh và Gia đình Họ

Giới thiệu: Hệ thống Đánh giá Cân bằng Thông minh hơn (Smarter Balanced) là gì?

Hệ thống Đánh giá Cân bằng Thông minh hơn (Smarter Balanced) đánh giá kiến thức đã học về Nghệ thuật Ngôn ngữ Tiếng Anh và Toán học của học sinh. Hệ thống đánh giá này tuân thủ theo Các Tiêu chuẩn Học tập của Bang Washington. Có hai loại đánh giá, **tổng hợp** và **tạm thời** và hầu hết các học sinh sẽ làm bài đánh giá trên máy tính.

Đánh giá Tổng hợp Cân bằng Thông minh hơn (Smarter Balanced) – Thông tin Chung	
Đối tượng là ai	Đánh giá tổng hợp sẽ kiểm tra cho tất cả các học sinh từ lớp 3 đến lớp 8 và lớp 11.
Đánh giá những gì	Các bài kiểm tra tổng hợp và tạm thời sẽ đánh giá trình độ Nghệ thuật Ngôn ngữ Tiếng Anh và Toán học.
Khi nào	Smarter Balanced sẽ bắt đầu từ niên khóa 2014-15. Các học sinh từ lớp 3 đến lớp 8 sẽ phải tham dự bài kiểm tra trong 12 tuần cuối cùng của niên khóa; còn đối với học sinh lớp 11, bài kiểm tra sẽ được tổ chức vào 7 tuần cuối cùng của niên khóa.
Ở đâu	Các bài đánh giá sẽ được tổ chức ngay tại trường của học sinh.
Tại sao	Smarter Balanced đánh giá mức tiến bộ của học sinh để chuẩn bị sẵn sàng trước khi vào trường đại học và cho nghề nghiệp. Đó cũng là một công cụ để giám sát việc dạy và học trong lớp học.
Như thế nào	Các đánh giá này bao gồm các loại bài tập như: chọn đáp án đúng, câu trả lời ngắn và bài luận (nhiều đoạn văn).

Đánh giá tổng hợp bắt buộc sẽ kiểm tra về toàn bộ Các Tiêu chuẩn Học tập của Bang Washington về Nghệ thuật Ngôn ngữ Tiếng Anh (ELA) và Toán học cho các học sinh từ lớp 3 đến lớp 8 và lớp 11.

Đánh giá tạm thời (không bắt buộc ở trường học) xác định nhu cầu cụ thể của học sinh và có thể được thực hiện bất cứ khi nào hoặc thực hiện nhiều lần theo mong muốn/yêu cầu trong suốt một năm. Các đánh giá tạm thời cũng có thể được sử dụng cho các lớp 9 và 10.

Yêu cầu về Tốt nghiệp và Trúng tuyển vào Đại học

Niên khóa 2015		
ELA	Toán học	Khoa học
Đọc VÀ Viết theo HSPE*	Lựa chọn 1: Đại số 1/Toán Tổng hợp 1 Cuối Khóa học (EOC)* Hình học/Toán Tổng hợp 2 EOC* Đại số 1/Toán Tổng hợp 1 EOC thi ra trường* Hình học/Toán Tổng hợp 2 EOC thi ra trường*	Sinh học EOC*

* Các yêu cầu để tốt nghiệp trung học thay đổi tùy theo từng năm học mà học sinh tốt nghiệp. Các lưu ý về Bài kiểm tra của Bang đã có thông tin đầy đủ. Tìm hiểu về các yêu cầu này tại: <http://www.k12.wa.us/assessment/StateTesting/>

Hãy lưu ý rằng vượt qua được các bài đánh giá bắt buộc mới chỉ đáp ứng một yêu cầu để tốt nghiệp. Tìm hiểu về các yêu cầu khác tại <http://www.k12.wa.us/GraduationRequirements/default.aspx>

Xem Lịch Đánh giá tại: <http://www.k12.wa.us/assessment/StateTesting/timelines-calendars.aspx>

Có thể lấy Thông tin đầy đủ về Đánh giá Cân bằng Thông minh hơn (Smarter Balanced) tại: <http://www.k12.wa.us/smarter/>

Trúng tuyển vào Đại học: Kết quả của học sinh từ các bài đánh giá Cân bằng Thông minh hơn (Smarter Balanced) cho thấy mức độ sẵn sàng tiến bộ cho mục tiêu theo đuổi nghề nghiệp hoặc vào đại học và không khuyến khích sử dụng kết quả này cho các quyết định lên lớp/trúng tuyển vào đại học.



Hỗ trợ và Thời gian Kiểm tra cho Người học Ngôn ngữ Tiếng Anh

Hệ thống đánh giá Cân bằng Thông minh hơn (Smarter Balanced) gia hạn “Chỗ” cho các học sinh theo hệ Giáo dục Đặc biệt và gia hạn “Hỗ trợ theo Chi định” cho các ELL cũng như các học sinh khác. Vui lòng tìm danh sách Hỗ trợ theo Chi định bên dưới. Những hỗ trợ này có sẵn cho tất cả các học sinh mà với họ một người lớn hoặc một đội được thông báo là có quyết định cần hỗ trợ, không kể phân loại lớp (hoặc thiếu phân loại lớp) của học sinh là ELL.

	Universal Tools	Designated Supports	Accommodations
Embedded	Breaks Calculator ¹ Digital Notepad English Dictionary ² English Glossary Expandable Passages Global Notes Highlighter Keyboard Navigation Mark for Review Math Tools ³ Spell Check ⁴ Strikethrough Writing Tools ⁵ Zoom	Color Contrast Masking Text-to-Speech ⁶ Translated Test Directions ⁷ Translations (Glossary) ⁸ Translations (Stacked) ⁹ Turn off Any Universal Tools	American Sign Language ¹⁰ Braille Closed Captioning ¹¹ Streamline Text-to-Speech ¹²
Non-embedded	Breaks English Dictionary ¹³ Scratch Paper Thesaurus ¹⁴	Bilingual Dictionary ¹⁵ Color Contrast Color Overlay Magnification Read Aloud Noise Buffers Scribe ¹⁶ Separate Setting Translated Test Directions Translations (Glossary) ¹⁷	Abacus Alternate Response Options ¹⁸ Calculator ¹⁹ Multiplication Table ²⁰ Print on Demand Read Aloud Scribe Speech-to-Text

*Items shown are available for ELA and math unless otherwise noted.

Các đánh giá Cân bằng Thông minh hơn (Smarter Balanced) không hạn chế thời gian và bài kiểm tra có nhiều phần. Thông thường các học sinh sẽ sử dụng một đến hai giờ mỗi ngày trong khoảng vài ngày để làm bài đánh giá tổng hợp. Smarter Balanced đánh giá khả năng viết ở từng cấp độ lớp. Mỗi bài đánh giá tạm thời có thời gian kiểm tra bắt buộc khác nhau.

Thời gian Kiểm tra Dự kiến: Bài kiểm tra Tổng hợp		
Bài kiểm tra	Các lớp	Thời gian Quy định Dự kiến
Nghệ thuật Ngôn ngữ Tiếng Anh	3-5	4 giờ
	6-8	4 giờ
	11	4,5 giờ

Thời gian Kiểm tra Dự kiến: Bài kiểm tra Tổng hợp		
Bài kiểm tra	Các lớp	Thời gian Quy định Dự kiến
Toán học	3-5	3 giờ
	6-8	3,5 giờ
	11	4 giờ
KẾT HỢP (Nghệ thuật Ngôn ngữ Tiếng Anh và Toán học)	3-5	7 giờ
	6-8	7,5 giờ
	11	8,5 giờ